

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าต่อเนื่องหลังเงินทุนไหลออก, ต่างชาติลดพอร์ตช่วงปลายปี

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังอ่อนค่าต่อเนื่อง ด้วยแรงกดดันจากเงินทุนไหลออกและการอ่อนค่าของสกุลเงินภูมิภาค โดยเงินบาทเข้านี้อ่อนค่าไปมากที่สุดที่ 36.076 ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 11 เดือน

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 36.10 และ 36.20 ตามลำดับ ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 36.00 โดยปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลง อาจทำให้เงินบาทแกว่งตัวผันผวนได้มากขึ้น

*ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 14 ปี เมื่อเทียบกับยูโร เนื่องจากการคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯจะขยายตัวมากขึ้น และจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่เร็วขึ้น ภายใต้การบริหารของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ

*นักลงทุนพากันเข้าซื้อสินทรัพย์สหรัฐฯ เนื่องจากพวกเขาคาดว่า นโยบายการคลังเชิงขยายจะทำให้เศรษฐกิจ, อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น ขณะที่ธนาคารกลางต่างๆในยุโรป และญี่ปุ่น ยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมาก ทำให้นักลงทุนจะยังคงเข้าซื้อดอลลาร์ต่อไป

*ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้ง ในปีหน้า จาก 2 ครั้งที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้านี้ หลังได้ขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์ที่แล้ว

*แรงขายเงินมีปริมาณมากขึ้น หลังธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) คงนโยบายเมื่อวานนี้ และนายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ผู้ว่าการบีโอเจ ได้สยบกระแสข่าวลือที่ว่า บีโอเจอาจจะพิจารณาการเพิ่มเป้าหมายผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ในปีหน้า

*คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ของไทย จะประกาศมติการประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยในช่วงบ่ายวันนี้ โดยนักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 18 คน ในผลสำรวจของรอยเตอร์ คาดว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.5% เป็นครั้งที่ 13 ติดต่อกัน ในการประชุมวันนี้

*นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ คาดว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในปีหน้า ขณะที่นักวิเคราะห์อีก 2 ราย คาดว่า จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 1 ครั้ง ในปลายปีหน้า เพื่อยุติเม็ดเงินไหลออก หลังจาก สหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 793.85 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 3.29 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.4 พันล้านบาท

*08.54 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 36.04/06 จาก 36.004 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.456/488 จาก 37.417 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 117.81/86 จาก 117.84 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0392/96 จาก 1.0385 เมื่อวาน

"บาทอ่อนค่าตามสกุลเงินอื่นๆ ขึ้นมา ทิศทาง flows ยังไหลกลับไปสหรัฐอยู่ เมื่อวานฝรั่งก็ขายหุ้นทั้งบอนด์ของบ้านเรา ก็เป็นการลดพอร์ตก่อนเข้าช่วงปีใหม่ด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว--จบ--

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับขอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้